



ที่ สบ ๘๑๐๐๑/๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค สบ ๑๘๒๓๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคที่ดินหรือแจ้งความประสงค์จะเสนอขายที่ดิน

เรียน กำนันตำบลห้วยทราย และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ขอรับบริจาคที่ดินหรือแจ้งความ
ประสงค์จะเสนอขายที่ดิน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้จัดทำโครงการจัดซื้อที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารงานและการก่อสร้างอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เนื้อที่รวมไม่น้อยกว่า ๘ ไร่ ๖๖ ตารางวา ประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.)

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาที่ดินตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคที่ดินหรือแจ้งความประสงค์จะเสนอขายที่ดิน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สำนักปลัด (งานนิติการ)

โทร. ๐ ๓๖๓๗ ๙๕๕๖ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐ ๓๖๓๗ ๙๕๕๖ ต่อ ๑๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

เรื่อง ขอรับบริจาคที่ดินหรือแจ้งความประสงค์จะเสนอขายที่ดิน ครั้งที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะขอรับบริจาคที่ดินหรือแจ้งความประสงค์จะเสนอขายที่ดิน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้แก่ การก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ดินที่จะขอรับบริจาคหรือประสงค์จะเสนอขายที่ดิน ดังนี้

๑. เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีทางเข้าออกสะดวก

๒. ต้องเป็นที่ดินที่มีพื้นที่ราบเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือสระขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นลำดับแรก หากไม่มีพื้นที่ลักษณะดังกล่าวข้างต้น จะพิจารณาที่ลักษณะอื่น ๆ เป็นลำดับลำดับถัดไป

๓. ต้องเป็นที่ดินที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ไร่ ทั้งนี้ อาจจะเป็นที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่มีเนื้อที่ดินติดกันก็ได้

๔. ต้องเป็นที่ดินที่สามารถเดินทางติดต่อได้โดยสะดวก มีระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์เข้าถึงและสะดวก

๕. ที่ดินไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. ต้องเป็นที่ดินที่ผู้บริจาคหรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาขายที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินโดยมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓/นส.๓ก) หรือโฉนดที่ดินฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

๗. ที่ดินที่จะบริจาคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต้องโดยสมัครใจและไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของที่ดินที่มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินหรือประสงค์จะเสนอขายที่ดินติดต่อแสดงความประสงค์ได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ ๐๓๖ - ๓๗๙๕๔๖ อนึ่ง การประกาศเชิญชวนบริจาคที่ดินหรือแจ้งความประสงค์จะเสนอขายที่ดิน เป็นเพียงการพิจารณาสภาพพื้นที่ทำเลที่ตั้งและราคาที่จะเสนอขาย ไม่ถือว่าเป็นการประกาศจัดซื้อที่ดิน เมื่อได้ที่ดินเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว ซึ่งจะดำเนินการประกาศจัดซื้อตามระเบียบบรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายหลังถ้าไม่มีผู้ประสงค์บริจาค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกษานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย